

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา



อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ จัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่ามีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

มาตรการ	วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
มาตรการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในเรื่องของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ให้หัวหน้าส่วนราชการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในสังกัดทราบและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	หัวหน้าสำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ -รอบ ๖ เดือน -รอบ ๑๒ เดือน
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการซึ่งระบุขั้นตอนและแนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. ผู้รับผิดชอบติดตามตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ -รอบ ๖ เดือน -รอบ ๑๒ เดือน
มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต	ออกมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำหนดระยะเวลา ขั้นตอน และ รายงานผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือและมาตรการการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ -รอบ ๖ เดือน -รอบ ๑๒ เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลา	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ทุกสำนัก/กอง	ทั้งปีงบประมาณ

มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร	มีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบให้มากขึ้นทางเว็บไซต์และกำชับให้บุคลากรให้ความสำคัญกับการชี้แจงและตอบคำถามข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการแต่ละส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบ	๑.ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ ๒.ผู้รับผิดชอบคำถามที่ประชาชนสงสัยหรือกังวล	สำนักปลัด	ทั้งปีงบประมาณ
มาตรการการปรับปรุงการทำงาน	ให้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการทุกครั้ง	๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ๒.ผู้รับผิดชอบนำแบบสำรวจความพึงพอใจมา วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน	สำนักปลัด	ทั้งปีงบประมาณ
มาตรการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน ITA	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาตัวชี้วัด พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบหรือตลอดจนติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระยะ	๑.คณะทำงาน ปรีกษาประชุม กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน เสนองาน และติดตามผลเป็นระยะ	ทุกกอง/ สำนัก	ทั้งปีงบประมาณ